

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc tại Hải Phòng: Ủng hộ, tạo thuận lợi tối đa để Hải Phòng phát triển

22:30 17/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 17/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Hải Phòng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban công tác đại biểu; Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh; Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và môi trường; Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Kinh tế... Đón tiếp và làm việc với đoàn, về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Thành ủy; lãnh đạo các ngành; các địa phương...



Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thành ủy Hải Phòng

Hải Phòng kiến nghị bổ sung các cơ chế chính sách đặc thù

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác những kết quả nổi bật của Hải Phòng 6 tháng đầu năm; tình hình triển khai nghị quyết 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; triển khai các đề án về tổ chức chính quyền đô thị; sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thành lập thành phố Thủy Nguyên; quận An Dương...

Thành phố Hải Phòng đề nghị Chủ tịch Quốc hội ủng hộ bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho thành phố Hải Phòng; thành lập khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng, nhấn tạo tiền đề quan trọng cho Hải Phòng phát triển kinh tế bút phá, trở thành động lực tăng trưởng của cả nước, lan tỏa cả vùng miền. Đồng thời đề nghị bổ sung việc sơ kết Nghị quyết số 35 vào nội dung kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 (tháng 10/2024).

Đối với đề án Tổ chức chính quyền đô thị, Hải Phòng đề nghị đồng chí Chủ tịch Quốc hội ủng hộ, thống nhất với đề xuất của thành phố và bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội năm 2024; bổ sung vào nội dung kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 (tháng

10/2024) về việc xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng đề nghị Quốc hội ủng hộ các phương án sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025 theo các đề án trình.

Tạo điều kiện thuận lợi để Hải Phòng phát triển

Tại cuộc làm việc, các đồng chí Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội đều đồng tình, thống nhất rất cao về sự ủng hộ, tạo điều kiện cho Hải Phòng phát triển. Theo đó, về cơ bản, các Ủy ban của Quốc hội nhất trí với các đề xuất của Hải Phòng, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù. Đồng thời gợi mở cho thành phố một số biện pháp, cách làm, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định của pháp luật hiện hành để các cơ chế chính sách có tính khả thi cao nhất.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hải Phòng có vị trí chiến lược, quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh của đất nước; thành phố trung dũng- quyết thắng, luôn đi đầu trên mọi lĩnh vực.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Hải Phòng có nhiều tiềm năng, thế mạnh, nhất là về kinh tế biển, cảng biển, du lịch, dịch vụ, có đủ 5 loại hình giao thông; có vai trò quan trọng trong liên kết vùng; hợp tác hai hành lang, một vành đai với Trung Quốc. Vì thế, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quốc hội ban hành nghị quyết 35 về về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Đây chính là kim chỉ nam với những định hướng rất rõ nét cho sự phát triển của Hải Phòng.

Cùng với đó, Hải Phòng đang có sự phát triển nhanh, bứt phá, đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng; nghị quyết đại hội 16 của Đảng bộ thành phố; tinh thần đoàn kết, đồng thuận luôn lan tỏa, là động lực để thành phố vươn lên.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng ghi nhận, đánh giá cao Hải Phòng rất quyết liệt, chủ động đề xuất và đã trình Chính phủ phê duyệt khu kinh tế ven biển phía Nam theo mô hình sinh thái; đi đầu cả nước về xây dựng nhà ở xã hội... Các lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai; phát triển đô thị; xây dựng nông thôn mới... đều có kết quả khá vượt trội.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Hải Phòng chưa thể tự bằng lòng mà phải bứt

phá mạnh mẽ hơn nữa. Thành phố cần nhận diện và có giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém về đầu tư công; tái định cư, thu hồi đất... Đặc biệt là cơ chế chính sách đặc thù chưa thật sự được khai thác triệt để, chưa tạo động lực đột phá cho sự phát triển; kết nối giao thông giữa các loại hình chưa thật đồng bộ...



Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu cần quyết liệt hơn thực hiện thành công nghị quyết đại hội 16 của Đảng bộ thành phố; nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bằng sông Hồng; sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; 3 năm thực hiện nghị quyết 35 của Quốc hội; tập trung cao thúc đẩy 3 trụ cột kinh tế: Công nghiệp, công nghệ cao; cảng biển- logistics; thương mại- du lịch; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách hành chính... để góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của cả vùng; cả nước. Đồng thời, chủ động thực hiện các công việc tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các ý kiến, đề xuất của Hải Phòng và giao Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổng hợp, tiếp thu ý kiến của lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội để đồng hành với Hải Phòng. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Hải Phòng phải có tờ trình, đề án cụ thể. Trên cơ sở

đó phân định việc nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ; việc nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội mới bảo đảm tính khả thi cao. Tinh thần chung là Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội ủng hộ, tạo điều kiện tối đa cho Hải Phòng phát triển, không chỉ vì Hải Phòng mà còn vì cả vùng và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Hải Phòng nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 16 của Đảng bộ thành phố; hoàn thành vượt trội các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2024, góp phần đắc lực vào sự phát triển của cả nước.

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, tuy thời gian không nhiều nhưng cuộc làm việc đạt hiệu quả cao. Chủ tịch Quốc hội và các thành viên đoàn công tác có nhiều định hướng chỉ đạo quan trọng cho sự phát triển của thành phố; đi thẳng vào những vấn đề thành phố đang có khó khăn. Quan trọng hơn là thể hiện sự đồng tình, ủng hộ rất cao với các đề xuất của Hải Phòng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy trân trọng tiếp thu và cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các định hướng phát triển; các công việc cụ thể được Chủ tịch Quốc hội và các thành viên đoàn công tác chỉ ra. Đồng thời khẳng định thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống trung dũng, quyết thắng, đoàn kết một lòng, hiện thực hóa các khát vọng phát triển.

Hồng Thanh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-lam-viec-tai-hai-phong-ung-ho-tao-thuan-loi-toi-da-de-hai-phong-phat-trien>